

BÁO CÁO

**Thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh
đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ
6 tháng cuối năm 2024 (lĩnh vực Dân tộc)**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, trên cơ sở ý kiến của cử tri, ý kiến thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ủy viên của Ban cơ bản thống nhất với những nhận định, đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các báo cáo, đồng thời thảo luận phân tích thêm một số vấn đề, cụ thể như sau:

I. Về kết quả đạt được

Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024, thể hiện sự nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tập trung chỉ đạo cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tế của tỉnh và điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả tốt. Qua đó, đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất, tin tưởng của Nhân dân trong tỉnh đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cả tỉnh nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng, thể hiện trên từng lĩnh vực cụ thể như sau:

1. Về phát triển kinh tế

Tình hình sản xuất và đời sống người dân vùng đồng bào DTTS có nhiều chuyển biến tích cực; đồng bào tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển thương mại phục vụ du lịch; tích cực học tập, áp dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng mức thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 – 2025 tiếp tục được UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương triển khai quyết liệt nhằm giải ngân cao nhất nguồn vốn của Chương trình sau khi Quốc hội, Chính phủ ban hành những chủ trương, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Chương trình. Tính đến 31/03/2024 đã giải ngân được 90.125/277.345 triệu đồng, đạt 32,5%¹.

2. Về văn hóa - xã hội

2.1. Về giáo dục – đào tạo

Các địa phương vùng đồng DTTS quan tâm đầu tư kinh phí chỉnh trang trường lớp, trang thiết bị phục vụ dạy học; duy trì, nâng chất các lớp dạy học các môn tiếng DTTS trong chương trình giáo dục phổ thông; mở các lớp xóa mù chữ cho người dân vùng DTTS được người dân đồng tình hưởng ứng. Bên cạnh đó, các địa phương quan tâm hỗ trợ học sinh DTTS mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn con người, hỗ trợ quà, tập, sách, xe đạp...tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

2.2. Về y tế

Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS luôn được đẩy mạnh, thuốc điều trị, vật tư y tế được cung cấp nhiều hơn, không hề thiếu như thời gian trước đây. Công tác phòng, chống dịch bệnh được duy trì tốt, số ca mắc sốt xuất huyết được kiểm chế và giảm so với cùng kỳ năm trước. Các chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào DTTS được tỉnh quan tâm chăm lo. Tính đến cuối tháng 4/2024 người DTTS được cấp thẻ BHYT đạt 87,36% so tổng số người DTTS, trong đó có 62.056 người được Nhà nước hỗ trợ 100% mệnh giá thẻ, 6.778 người được hỗ trợ 70% và 8.180 người được hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ².

2.3. Về công tác đào tạo nghề, an sinh xã hội

Công tác giáo dục nghề nghiệp theo nội dung các tiêu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 được ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các địa phương triển khai thực hiện, tổ chức mở 16 lớp đào tạo nghề cho 435 lao động thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, đồng bào DTTS tại các địa phương còn được tham gia Ngày hội việc làm do UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức nhằm giúp cho người dân có thêm thông tin, cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp. Ngoài ra, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tết Chôl Chnăm Thmây, Tết Roya Haji đồng bào DTTS là hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người có uy tín trong đồng bào DTTS được các cấp chính quyền thăm hỏi tặng quà tết, hỗ trợ gạo...giúp bà con vui xuân, đón tết đầm ấm, đoàn kết³.

¹ Báo cáo số 26/BC-BDT, ngày 17/5/2024 của Ban Dân tộc tỉnh.

² Báo cáo số 481/BC-UBND, ngày 14/5/2024 của UBND tỉnh.

³ Báo cáo số 1826/BC-SLĐTBXH, ngày 06/6/2024 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

2.4. Về văn hóa, thể thao, thông tin

Nhân dịp Tết cổ truyền và các ngày lễ trọng của đất nước Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Ngành văn hóa tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS, nhiều di sản văn hóa của đồng bào được bảo lưu, gìn giữ. Thông qua hoạt động tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch trong đồng bào dân tộc Chăm tỉnh An Giang lần thứ X/2024 đã tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu giữa các xóm Chăm trong tỉnh, góp phần bảo tồn, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Chăm, là dịp đề quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh.

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào DTTS cũng được duy trì bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, giúp đồng bào nắm bắt kịp thời thông tin thời sự, kinh tế, chính trị, pháp luật, an ninh trật tự, an ninh khu vực biên giới...giúp đồng bào nâng cao nhận thức, chấp hành tốt pháp luật.

3. Về tình hình an ninh trật tự

Tình hình an ninh - chính trị vùng đồng bào DTTS cơ bản ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Ngành chức năng các địa phương quan tâm quan tâm phối hợp, hướng dẫn người có uy tín, chức sắc, chức việc trong tôn giáo, dân tộc tổ chức các hoạt động lễ, tết trong cộng đồng đúng phong tục truyền thống, đảm bảo an ninh, trật tự để người dân tham gia an toàn.

Các cấp ủy, chính quyền giữ mối quan hệ tốt với các tổ chức đại diện cộng đồng DTTS, thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, động viên phát huy vai trò người có uy tín tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

II. Một số khó khăn, hạn chế

Ban Dân tộc HĐND tỉnh đồng tình với nhận định về những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đã nêu trong 02 báo cáo của UBND tỉnh, đồng thời qua khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri... Ban Dân tộc nhận thấy còn có một số khó khăn, hạn chế trong lĩnh vực dân tộc như:

1. Mặc dù Quốc hội, Chính phủ đã ban hành những chủ trương, chính sách mới nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 và UBND tỉnh cùng các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã trong Chương trình có nhiều nỗ lực rà soát, điều chỉnh kế hoạch, nội dung thực hiện nhưng nhìn chung đến nay giá trị giải ngân của Chương trình còn thấp, chỉ đạt 32,5%/Tổng số vốn được giao.

2. Một số tuyến đường giao thông mang tính liên kết các khu, điểm du lịch chậm được đầu tư, nâng cấp, gây khó khăn cho công tác quảng bá, thu hút khách

du lịch đến địa phương. Bên cạnh đó, các dự án hồ chứa nước phục vụ cho sản xuất của Nhân dân vùng núi chậm hoàn thành gây khó khăn cho bà con vùng núi trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất, kinh doanh.

3. Qua thống kê hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 12.331 người chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân được cấp thẻ BHYT mệnh giá 3 tháng, 6 tháng tiềm ẩn thiếu tính bền vững của chính sách BHYT cũng như nguy cơ làm giảm kinh tế gia đình khi có người bệnh tật, dễ dẫn đến phát sinh hộ nghèo, tái nghèo trong đồng bào DTTS.

4. Đời sống người dân vùng đồng bào DTTS, biên giới còn nhiều khó khăn như: Trang thiết bị phục vụ dạy và học, bàn ghế, máy vi tính...còn thiếu; lao động thiếu việc làm tại địa phương nên đi làm ăn xa. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi định mức giá đất ở, đất sản xuất thấp so với giá thị trường nên không thực hiện được. Đồng bào DTTS Khmer vùng Tri Tôn, Tịnh Biên con trai họ Chau, con gái họ Néang, theo quy định con ngoài giá thú không được lấy họ cha mà lấy họ mẹ, nên nếu sinh con trai ngoài giá thú thì người mẹ không thể lấy họ Néang đặt tên cho con trai, đây là vấn đề khó khăn nhất và đã được địa phương kiến nghị nhiều lần nhưng các cơ quan chức năng chưa có giải pháp tháo gỡ.

III. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2024

Các ủy viên của Ban thống nhất với phương hướng nhiệm vụ, giải pháp mà Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra trong 6 tháng cuối năm 2024. Qua ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và ý kiến thảo luận của các ủy viên, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình chỉ đạo, điều hành cần quan tâm một số nhiệm vụ, giải pháp trong lĩnh vực Dân tộc cụ thể như sau:

1. Tổ chức rà soát, đánh giá, xác định những khó khăn, hạn chế trong việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, đề án hỗ trợ đồng bào DTTS và miền núi trong 6 tháng đầu năm 2024. Từ đó, đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chương trình, chính sách, đề án đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2024.

2. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các địa phương thực hiện lồng ghép các nguồn lực đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS số và miền núi với Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và các chương trình, dự án khác để đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng về giao thông, thủy lợi..., nhất là hạ tầng phục vụ phát triển du lịch vùng đồng bào DTTS và hệ thống thủy lợi vùng cao giúp đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực miền núi khó khăn.

3. Chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện có đồng bào DTTS tăng cường công tác tuyên truyền sâu, rộng về chính sách bảo hiểm y tế; thống kê, lập danh sách đối tượng được thụ hưởng các

chính sách bảo hiểm y tế để đảm bảo việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đúng đối tượng, tránh bỏ sót.

4. Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng có liên quan nghiên cứu, sớm có giải pháp tháo gỡ vướng mắc để các bé trai người dân tộc Khmer là con ngoài giá thú được làm khai sinh và có cơ hội đến trường. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, máy vi tính cho các trường học vùng sâu, xa, biên giới. Đẩy mạnh công tác tạo việc làm cho người dân vùng DTTS, vùng biên giới để giúp người dân có việc làm ổn định tại địa phương, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh vùng DTTS, biên giới trọng yếu của tỉnh.

5. Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã có đông đồng bào DTTS chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, hướng tới tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh An Giang lần thứ IV/2024 thành công tốt đẹp.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 về lĩnh vực Dân tộc.

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và cho ý kiến./.



Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa X;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND-Thị.

**TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN**




Nguyễn Tiếc Hùng